



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

เรื่อง ผลการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่ต้องสอบแข่งขัน ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก

สังกัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

.....

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา ได้ดำเนินการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 2 อัตรา ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก กรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน สำหรับผู้ดูแลเด็กเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2554 นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยเรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดลงมา รายละเอียดตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

1. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ จะดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันเป็นพนักงานส่วนตำบล ในตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพังงาก่อน ซึ่งผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งจะต้องดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก และผ่านการประเมินตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู ลงวันที่ 4 เมษายน พ.ศ.2549 ในตำแหน่งครูผู้ช่วย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญที่บรรจุและแต่งตั้งไม่น้อยกว่า 2 ปี จึงจะสามารถบรรจุและแต่งตั้งเป็นครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1 และสามารถโอน (ย้าย) ไปดำรงตำแหน่งอื่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นได้

2. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ จะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกในครั้งนี้อย่างเป็นระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันที่ประกาศขึ้นบัญชี และภายหลังมีตำแหน่งว่างเพิ่มขึ้นอีก ก็อาจบรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือกที่เหลืออยู่ในลำดับถัดไปตามประกาศผลการคัดเลือกได้ หรืออาจดำเนินการคัดเลือกใหม่ก็ได้ ทั้งนี้ อยู่ในดุลพินิจขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นหรือหน่วยงานอื่นไม่สามารถขอใช้บัญชีคัดเลือกนี้ได้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

(นายสุธา คำเลี้ยง)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ รักษาราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน สำหรับตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา

(แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2554)

ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	เลขประจำตัว ผู้สมัคร	คะแนนประเมิน ความเหมาะสม กับตำแหน่ง (100 คะแนน)	คะแนนการ ทดสอบความรู้ ความสามารถ ในตำแหน่ง (100 คะแนน)	คะแนนรวมทั้ง สองภาค (200 คะแนน)	คิดเป็น ร้อยละ
1	นางสุมาลี โล่กิตติธรรกุล	02	89.3	93.3	182.6	91.3
2	นางสาวกาญจนา ประกอบทรัพย์	01	89.5	90.5	180	90.0
3	นางชุตติกาญจน์ แสงกิจ	03	90.5	89.3	179.8	89.9
4	นางสาวชลาลัย ยมโดย	04	86.5	86.8	173.3	86.65

(นายสุธา คำเลี้ยง)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ รักษาราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ